



ดำเนินการขุดบ่อน้ำของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วย นางสาวปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสันตวุฒิ วิทยาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้ง นายวุฒิพงษ์ กะลินิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อวัดพื้นที่การดำเนินการขุดบ่อน้ำของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของนางสาววิษญา ไตรโชค เกษตรกรคนดังกล่าว เข้าร่วมโครงการ พื้นที่จำนวน ๕ ไร่ โดยเบื้องต้นเกษตรกรมีความประสงค์จะขอดำเนินการขุดบ่อ มีความลึก ๕ เมตร





ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางโสภิตทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังและชี้แจงข้อราชการต่างๆ โดยมี นายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเสนา เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันอำเภอเสนา ณ หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**รับขึ้นทะเบียนและชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
แก่เกษตรกรรายใหม่**

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายสันตวุฒิ วิทยากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับขึ้นทะเบียนและชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแก่เกษตรกรรายใหม่ ณ วัดจระเข้ไล่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคันทอง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกษตรกรรับรู้และเข้าใจขั้นตอน หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ✖ บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนประกอบการเกษตร ฐานทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้ ๑ ทะเบียนบ้าน = ๑ ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค.๕๖ เป็นต้นมา) ต้องประกอบกิจกรรมดังนี้
 - ◆ การทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป
 - ◆ การปลูกผักหรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือการเพาะเห็ดหรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ งานขึ้นไป
 - ◆ การปลูกไม้ผลไม้อินต้นหรือปลูกสวนป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ ที่ <http://farmer.doe.go.th/>





ชี้แจงการตรวจสอบพื้นที่การเพาะปลูกข้าว

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางสาวมะลิ ทองคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ นางสาววราศินี ฤกษ์วิธิ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ๑ ตำบลหัวเวียง ชี้แจงการตรวจสอบพื้นที่การเพาะปลูกข้าว แก่เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๔ ของเกษตรกรหมู่ที่ ๑ ตำบลหัวเวียง เพื่อตรวจสอบพื้นที่การเพาะปลูกในรอบการเพาะปลูกปี ๒๕๖๔ และทำการตรวจสอบความถูกต้องในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบู๊ค ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอเสนา (ศป.ปส.อ.เสนา)**

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางโสภิตทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเสนา (ศป.ปส.อ.เสนา) เพื่อให้คณะกรรมการ ศป.ปส.อ.เสนา เพื่อทราบผลการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ในทุกด้าน ทั้งปราบปราม ป้องกัน บำบัดรักษาและการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โดยมี นายวิชรินทร์ รินถวิล นายอำเภอเสนา เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางโสภิตทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสนา (เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐และ๑๓.๓๐ -๑๖.๐๐น.) เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ โดยมี นายวัชรินทร์ รินดวิล นายอำเภอเสนา เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุมประจำเดือน (DM)

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางโสภิตทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา ประชุมประจำเดือน (DM) เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานพร้อมชี้แจงรายละเอียด ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา





**รับขึ้นทะเบียนและชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
แก่เกษตรกรรายใหม่**

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางสาวมะลิ ทองคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนและชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแก่เกษตรกรรายใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกษตรกรรับรู้และเข้าใจขั้นตอน หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ✦ บุคคลในครัวเรือนคนเดียวคนหนึ่งหรือหลายคนประกอบการเกษตร ฐานทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้ ๑ ทะเบียนบ้าน = ๑ ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค.๕๖ เป็นต้นมา) ต้องประกอบกิจกรรมดังนี้
 - ◆ การทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป
 - ◆ การปลูกผักหรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือการเพาะเห็ดหรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ งานขึ้นไป
 - ◆ การปลูกไม้ผลไม้อินต้นหรือปลูกสวนป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ <http://farmer.doe.go.th/>





ติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ในการติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตำบลหัวเวียง ในการดำเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (OSS) เพื่อแนะนำและให้คำปรึกษาการดำเนินงานในฤดูกาลผลิตพืช โดยมีนายประดัด คงประมูล ประธาน ศคปช. ตำบลหัวเวียง ในการตรวจเช็คสภาพเครื่องผสมปุ๋ยเพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปตามแผนการดำเนินงานของกลุ่ม ศคปช. ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป



ติดตามงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายสันตวุฒิ วิทยากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพื้นที่เพื่อแก้ไขการดำเนินการขุดบ่อน้ำที่ไม่เรียบร้อยของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของนางวาสนา สุพิรัตน์ เกษตรกรคนดังกล่าว เข้าร่วมโครงการ พื้นที่จำนวน ๒.๕ ไร่ โดยเบื้องต้นเกษตรกรมีความประสงค์จะขอดำเนินการแก้ไขขนาดของบ่อที่ไม่ตรงตามแบบมาตรฐานของเกณฑ์ของการขุดบ่อ





**เยี่ยมเยียน และติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางสาวมะลิ ทองคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเสนา (ศูนย์หลัก) หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการวางแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ฯ โดยมี นางจันทร์จ้าว โพธิ์สุทธิ ประธาน ศพก. เป็นผู้ให้ข้อมูล





จัดรายการวิทยุ “รายการคุยข้าวเล่าเรื่อง”

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดรายการวิทยุ “รายการคุยข้าวเล่าเรื่อง” ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ดำเนินรายการโดยนายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้าวสารทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ และประวัติความเป็นมาของอำเภอเสนา พร้อมด้วยสถานการณ์ทางการเกษตร ให้เกษตรกรและผู้สนใจรับฟังเป็นการประชาสัมพันธ์การเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อบรมโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางไสลทิพย์โชติพันธ์ เกษตรอำเภอสนา พร้อมด้วยนางสาวมะลิ ทองคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรมประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนาการวิสาหกิจชุมชนแก่วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบันไดช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวเวียง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนเกษตรครบวงจร หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดงา อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๐ คน เพื่อวิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินการพัฒนาการวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนาการของกลุ่มฯ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลกลุ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหัวเวียง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ตรวจวิเคราะห์ดินของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลหัวเวียง

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางสาวมะลิ ทองคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประดับ คงประมูล นายมงคล คุ้มครอง ทีมเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ดิน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหัวเวียง ทำการตรวจวิเคราะห์ดินของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลหัวเวียง จำนวน ๒๐ เพื่อหาปริมาณ NPK และค่าความเป็นกรดด่างของดินของเกษตรกรแต่ละราย พร้อมนำผลการตรวจวิเคราะห์ดิน ไปปรับใช้ในการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดินที่ได้ ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ
(District Workshop : DW) ครั้งที่ ๒**

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ ๒ โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และรับทราบถึงการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



**แนะนำการใช้งาน แอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
หรือ Farmbook (ฟาร์มบุ๊ก)**

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายสันทุชาติ วิทยากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แนะนำการใช้งาน แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ Farmbook (ฟาร์มบุ๊ก) ให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปแนะนำให้เกษตรกร สามารถ ใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ในการแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน คือ

๑) การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา คือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

๒) การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานการณ์ แจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานการณ์แจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้ง ปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ/ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และมีโทรศัพท์ แบบสมาร์ทโฟน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Farmbook ไปใช้งานได้และยังเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยที่จะลดการเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอ และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ ในขณะนี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยนางสาวปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมเครื่องหนังตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสอบถามปัญหา การผลิต การตลาด ในช่วงสถานการณ์ covid - ๑๙ ซึ่งทางกลุ่มไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีตลาดประจำรองรับ สร้างรายได้ให้กลุ่มประมาณ ๓๐๐๐๐ - ๔๐๐๐๐ บาท ต่อเดือน



เยี่ยมเยียนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน)

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนาพร้อมด้วย นางสาวปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) นางเบญจวรรณ อื้อฉาว เกษตรกรหมู่ ๖ ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามเยี่ยมเยียน สอบถามปัญหาการผลิต การตลาดเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ มีผลกระทบยอดขายบ้างเล็กน้อย ทำให้เกษตรกรมีเวลารวมมากขึ้น จึงได้แนะนำให้เพิ่มกิจกรรมขายพันธุ์พืช เช่น ไม้ประดับต่างๆเนื่องจากเกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายอยู่ก่อนแล้ว





**ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม
ในการดำเนินการขุดบ่อของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่**

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นางโสฬสทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยนางสาวปิยนันท์ เพชรทองเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา และนางสาววิชญา ไตรโชติ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขุดบ่อของโครงการฯ โดยเกษตรกรกำลังเร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่พร้อมที่จะขุดบ่อได้

